

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
<p>สยามรัฐ,แนวหน้า, มติชน,คมชัดลึก, บางกอกโพสต์,เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การดำเนินงานตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ที่ทุกสิทธิ" ได้รับความร่วมมือจากรพ.ทุกแห่ง โดยยึดหลักช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นสำคัญ ล่าสุดได้หารือแนวทางดำเนินงานร่วมกับ 30 รพ.เอกชน ส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการ ทั้งการคัดแยกผู้ป่วยวิกฤตสีแดงตาม 25 กลุ่มอาการที่เห็นตรงกันทั้งโรงพยาบาล-ผู้ป่วย ด้านการเบิกจ่าย เห็นด้วยกับการจ่ายแบบราคากลางที่ทุกส่วนพอใจ ส่วนการส่งต่อหลัง 72 ชั่วโมงหลังผู้ป่วยพ้นวิกฤต ประกันสังคมใช้รพ.ต้นสังกัด สวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางจะกำหนดระเบียบ ทั้งนี้ ได้ให้ประสาน 3 กองทุนและรพ.เอกชนให้ได้ข้อตกลงใน 2 สัปดาห์ เพื่อประกาศใช้ก่อนสงกรานต์นี้</p> <p>สำหรับ 25 กลุ่มอาการ ที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประกอบด้วย 1.ปวดท้องบริเวณหลังเชิงกรานและขาหนีบ 2.แพ้ยา แพ้อาหาร แพ้สัตว์ต้อย แอนาไฟแล็กซิส ปฏิกริยาภูมิแพ้ 3.สัตว์กัด 4.เลือดออกโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ 5.หายใจลำบาก หายใจติดขัด 6.หัวใจหยุดเต้น 7.เจ็บแน่นทรวงอก หัวใจ มีปัญหาทางด้านหัวใจ 8. ล้อลุดกั้นทางเดินหายใจ 9.เบาหวาน 10.ภาวะฉุกเฉินเหตุสิ่งแวดล้อม 11.ปวดศีรษะ ภาวะผิดปกติทางตา หู คอ จมูก 12.คลุ้มคลั่ง ภาวะทางจิตประสาท อารมณ์ 13.พิษรับยาเกินขนาด 14.มีครรภ์ คลอด นรีเวช 15.ชัก มีสัญญาณบอกเหตุการชัก 16.ป่วยอ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุจำเพาะ 17.อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง สูญเสียความรู้สึก ยืนหรือเดินไม่ได้เฉียบพลัน 18.ไม่รู้สึก ไม่ตอบสนอง หมดสติชั่วคราว 19.เด็ก กุมารเวช 20.ถูกทำร้าย 21.ไหม้ลวกเหตุความร้อน สารเคมี ไฟฟ้าช็อต 22.ตกน้ำ จมน้ำ บาดเจ็บ ทางน้ำ 23.พลัดตกหกล้มอุบัติเหตุ เจ็บปวด 24.อุบัติเหตุยานยนต์ และ 25.อื่น ๆ ซึ่งหากเกิดข้อสงสัยในการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา สพฉ.จะเป็นหน่วยงานกลางให้คำปรึกษาและให้ความเห็นภายใน 15 นาที</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>แนวหน้า,โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก,เดลินิวส์</p>	<p>สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผบ.ทบ. ลงพื้นที่จ.นราธิวาส ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.เจาะไอร้อง ที่ถูกโจรใต้บุกยึดใช้เป็นที่กำบังยิงสู้กับทหาร พบว่า ยังมีขวัญและกำลังใจดี ขณะที่หน่วยงานทหารได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการบุกยึดรพ.เจาะไอร้องได้ 1 ราย คือ นายมุฮัมมัดคอยรี มะลี</p> <p>ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้สั่งย้ายผู้กำกับการในพื้นที่ จ.นราธิวาส มาช่วยราชการเป็นเวลา 30 วัน หลังปล่อยปลະละเลยให้เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบบุกเข้าไปในโรงพยาบาล</p> <p>-สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติออกแถลงการณ์ประณามกลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้ ที่เข้ายึดรพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยระบุว่า โรงพยาบาล หน่วยการแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ล้วนได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีหรือถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร และเห็นว่ากลยุทธ์การโจมตีแบบนี้ไม่น่ากังวลเป็นอย่างมาก</p> <p>-เสนอบทความ ว่า นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผอ.รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้ตั้งข้อกังวลว่า ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ และเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรและสถานที่ทางด้านสาธารณสุข ที่กลุ่มคนร้ายไม่ถือปฏิบัติตามกติกาสากลและหลักมนุษยธรรม</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มติที่ประชุม
	<p>ด้าน นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ผอ.รพ.มายอ จ.ปัตตานี ในฐานะแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2556 กล่าวว่า กรณีรพ.โคกโพธิ์ จุดเกิดเหตุคือบริเวณลานจอดรถ แต่กรณีรพ.เจาะไอร้อง รพ.ไม่ใช่เป้าหมายแต่ถูกใช้ในการก่อเหตุ โดยมีเป้าหมายคือฐานปฏิบัติการทหารที่ตั้งติดกัน ในอนาคตกลุ่มคนร้ายอาจใช้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเป็นกำลังหรือเป็นโล่มนุษย์ หากมียุทธศาสตร์เข้ายึดโรงพยาบาลเพื่อโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อไม่ให้ถูกตอบโต้กลับ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างมาก</p> <p>เหตุการณ์ที่รพ.เจาะไอร้องสะท้อนถึงการละเมิดกติกาสากลอย่างขาดจิตสำนึก และยิ่งเพิ่มแรงกดดันและทวีความหวาดกลัวสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นับจากนี้ไป</p>	
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p>	<p>ชื่นชมอินโฟกราฟิก สธ.</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงคมนาคมยุค ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ จัดทำเป็นกราฟฟิกโควท โดยฝีมือของเจ้าหน้าที่สารนิเทศ หยิบคำพูดที่เป็นหัวใจและจุดเด่นที่นพ.ปิยะสกลแถลงในโอกาสต่างๆ พร้อมใส่ภาพและตราสัญลักษณ์ สธ. ส่งผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งไลน์ เฟซบุ๊กของเครือข่ายสาธารณสุข เพื่อขยายต่อลงสู่ชุมชน ล่าสุดเป็นเรื่องพ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ เล่าถึงที่มาของพ.ร.บ.ฉบับนี้ พร้อมระบุเป้าหมายครบถ้วนชัดเจน สั้นๆ ง่ายๆ อ่านเข้าใจทันที โดนใจคนยุคใหม่ เรื่องเข้าใจยากกลายเป็นเข้าใจง่าย แดกแพร์กระจายได้รวดเร็วสมใจหัวหน้ารัฐบาล “บิ๊กตุ๋”</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>สยามรัฐ,มติชน</p>	<p>ตรวจสอบ'สะกดจิตรักษาโรค'</p> <p>-เสนอข่าว กรณีโฆษณาสะกดจิตรักษาโรคกว่า 3,000 คน ทั้งดารา บุคคลมีชื่อเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า ได้ให้ตรวจสอบใน 3 กรณีคือ ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนทั้งประเภทที่ดำเนินการโดยแพทย์และมิใช่แพทย์ ซึ่งมีรพ.เอกชนให้บริการ 2 แห่ง ว่า โฆษณาสะกดจิตบำบัดรักษาโรคหรือไม่ และปฏิบัติตามกฎหมายโฆษณาสถานพยาบาลถูกต้องหรือไม่ หากฝ่าฝืนจะลงโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติตามถูกต้องและยุติโฆษณา รวมทั้งให้ตรวจสอบผู้ให้บริการ ว่าขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ว่ามีการควบคุมผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่</p> <p>พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา และบอร์ด สคบ. กล่าวว่า สคบ.จะเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดว่า เป็นการโฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ หากโอ้อวดเกินจริง คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา จะเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ได้ที่ "ศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค" หรือสายด่วน สคบ. 1166</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้อจะมีการจัดอบรมสะกดจิตหยุดเครียดให้กับประชาชน ชื่องาน "สะกดจิตคู่รัก" กับ อ.แซม นักสะกดจิตบำบัด ในวันที่ 20 มีนาคม ที่โรงแรมฟอร์จูน รัชดาฯ แต่หลังมีข่าวดังกล่าว ได้เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร้องเรียน สธ. กรณีเด็กวัย 4 ขวบ ถูกโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม ละเมิดสิทธิให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวีก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา</p> <p>-นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า กรณีแบบนี้มีประมาณ 3-4 ราย/ปี โดยเครือข่ายได้ประสานไกล่เกลี่ยกับทางโรงเรียนให้ แต่คงไม่สามารถทำได้ตลอด จึงอยากให้ สธ. และศธ. หามาตรการป้องกันที่เข้มงวดขึ้น เพราะแม้ สธ.จะมีนโยบายลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ศธ.มีนโยบายให้เด็กทุกคนเข้า</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	เรียนได้โดยไม่มี การตรวจเลือด แต่ในความเป็นจริงทำไม่ได้ อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญในการเข้าไปเรียนต่อ สธ. คือ ต้องการให้มีการร่างเกณฑ์ปฏิบัติให้ชัดเจนว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ซึ่ง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ระบุว่าอยู่ระหว่างร่างเกณฑ์ดังกล่าว	
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	จุฬาฯ เปิดสอนวิชา “จีบ” สร้างความสัมพันธ์ -เสนอข่าว จุฬาฯ เปิดวิชาใหม่ “สอนจีบ” หลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง สอนวิธีจีบอย่างถูกต้อง เป็นทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาชีวิตคู่ในสังคมไทย นิสิตที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีหน่วยกิต และเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้ใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งได้จุดประเด็นให้สังคมเกิดคำถามเกี่ยวกับวิชาที่เรียนอยู่ในปัจจุบันว่าสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ ด้านแพทย์หญิง พรรณพิมล วิบุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะนำเทคนิคการครองเรือนที่แต่ละครอบครัวพึงปฏิบัติ “3 อย่า” คือ อย่าจ้องจับผิด ควรมองเห็นข้อดีของคู่สมรสบ้าง, อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง ควรภูมิใจในความดีและเห็นคุณค่าของคู่สมรส และสุดท้าย อย่าทำให้อีกฝ่ายหมดความอดทน ต้องนึกถึงใจเขาใจเรา	รับทราบ
แนวหน้า, มติชน	ปัญหาหมอกควัน -เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันในจ.น่าน เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในเดือนมี.ค.จะมีปริมาณสูง สาเหตุเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง ทำให้คุณภาพอากาศแย่ง ในกรณีที่ต้องการออกจากบ้านให้นำผ้าชุบน้ำพอมัดปิดจมูกและปาก ควรดื่มน้ำมากๆ งดเว้นการสูบบุหรี่ สำหรับเด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคปอดและโรคหัวใจ จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ	รับทราบ
แนวหน้า	มาตรฐานสถานพยาบาลไทย -เสนอข่าว นพ.อนุวัฒน์ ศุภชอุฏกุล ผอ.สรพ. กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมด้านภาวะสุขภาพและวิถีชีวิตของคนไทย โดยผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ปรับวิธีการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสถานพยาบาลไทย โดยการดูแลของ สรพ. มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ จากความร่วมมือร่วมใจของรพ. ผู้เยี่ยมสำรวจ หน่วยงานภาคีที่สนับสนุน	รับทราบ
ไทยโพสต์	ใช้เหลืองคร่ำแองโกลาแล้ว 250 ศพ -เสนอข่าว จนท.ด้านสาธารณสุขของรัฐแองโกลาในแอฟริกาใต้ เผยว่า ใช้เหลืองที่เริ่มระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม ได้คร่าชีวิตผู้ป่วยในประเทศแล้วอย่างน้อย 250 ราย พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อวันละ 900 ราย	รับทราบ
M2F	ไทยติดอันดับ 33 ประเทศที่มีความสุข -เสนอข่าว การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 156 ประเทศ โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อายุขัย พบว่า เดนมาร์กคือประเทศที่มีความสุขมากที่สุดตามด้วยสวีเดน ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ส่วนอันดับสุดท้ายคือ บูรุนดี ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 33	รับทราบ
แนวหน้า	โรคซิกา -เสนอข่าว ประเทศคิวบาพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกที่ติดเชื้อภายในประเทศ โดยไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ เป็นหญิงอายุ 21 ปี อาศัยอยู่ในกรุงฮาวานา เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา ตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 14 มี.ค. และขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในรพ. ซึ่ง WHO คาดว่าไวรัสซิกาจะระบาดทั่วทั้งทวีปอเมริกา	รับทราบ
โพสต์ทูเดย์	เลิกบุหรี่แบบหักดิบได้ผลดีที่สุด -เสนอข่าว กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาและ	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มติที่ประชุม
	<p>เปรียบเทียบการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัคร 700 คน ระหว่างการเลิกบุหรี่แบบทีละเล็กละน้อย กับการเลิกบุหรี่แบบหักดิบ โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับคำแนะนำ, การสนับสนุน และได้รับแผ่นแปะนิโคติน กับการบำบัดแบบอื่น เช่น หมากฝรั่ง/สเปรย์ฉีดปากนิโคติน หลังจากการทดลองเป็นเวลา 6 เดือน ปรากฏว่า กลุ่มที่เลิกแบบค่อยเป็นค่อยไปมีอัตราการเลิกบุหรี่อยู่ที่ 15.5 % แต่กลุ่มที่เลิกแบบหักดิบมีอัตราสูงกว่า คือ 22%</p>	

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

